



อิงลิชฟอร์อ้อาเซียน...

ง่ายหรือยาก??



teenstalkasean@matichon.co.th

เรียนการสอนแต่อย่างใด เพียงแต่อยากชวน
ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนและ
ส่งเสริมเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงแค่ใช้การณรงค์
เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การเปิดอ้อาเซียนอาจจะ
เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ทำให้เราหันมาใส่ใจ
และเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากขึ้น
เมื่อมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น การทำงาน
กับประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอ้อาเซียน
ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

รัตนมณี ชิมโกคลัง

ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ น.ส.รัตนมณี ชิมโกคลัง
ชื่อเล่นว่าแอล เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขา
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จ.มหาสารคาม
เป็นเวลากว่า 2 ปีที่ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งใน
ในสมาชิกสมาคมอ้อาเซียน ซึ่งอนาคตมีแนวโน้ม
ขยายอีก 6 ประเทศ คือ เพิ่ม จีน เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่ง
หลังจากนี้ภาษาอังกฤษจะเข้ามามีบทบาทในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศมากขึ้น รวมไปถึง
ถึงการทำงานที่มีการเปิดกว้างมากขึ้น หากคน
ไทยต้องทำงานกับประเทศในสมาคมอ้อาเซียน
จะเป็นอย่างไร ทักษะภาษาอังกฤษเราอยู่
ระดับใด จะสามารถแข่งกับประเทศเพื่อนบ้าน
ได้มากน้อยเพียงใด

เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมคนไทยถึงขาด
ทักษะภาษาอังกฤษเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
ในอ้อาเซียน คนไทยจะล้มตาอ้าปากได้อย่างไร
ถ้าหากต้องจ่ายคอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษใน

ราคาแพงๆ แม้กระทั่งพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
หรือ “ดิกชันนารี” ทำให้เข้าถึงภาษาอังกฤษยาก
ขึ้น เนื่องจากมีราคาสูง แต่อาจจะไม่เป็นปัญหา
สำหรับผู้มีฐานะดี ในทางกลับกันถ้าเราทำให้
สิ่งเหล่านี้มีราคาที่ถูกลงได้ มันก็อาจจะเป็น
แรงจูงใจให้ผู้ปกครองอยากส่งบุตรหลานเข้า
เรียนคอร์สภาษาอังกฤษมากขึ้นก็เป็นได้ ยก
ตัวอย่างเช่น ครอบครัวดิฉันพ่อแม่หาเข้ากินค่า
ค่าครองชีพแพงค่าแรงต่ำ จึงไม่กล้าที่จะส่งลูก

เรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพิ่มเติม แม้กระทั่งใน
การเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ เด็กเพียง
แค่ท่องจำหวังสอบผ่านเท่านั้น แต่ไม่ได้เข้าใจ
อย่างลึกซึ้งเหมือนภาษาไทยซึ่งมีการเรียนควบคู่
กับภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาล

จะง่ายหรือยากหากมีการปรับระบบการ
สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน เน้นความ
เข้าใจมากกว่าการท่องจำ ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ไม่
ได้ต้องการให้เพิ่มค่าแรงหรือเปลี่ยนแปลงการ